

Số: /BC-UBND

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 8 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X**

Tiếp nhận Báo cáo số 988/BC-MTTQ-BTT ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND Tỉnh khóa X, UBND Tỉnh xin giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

#### **I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG**

**1. Cử tri xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh kiến nghị UBND Tỉnh sớm ưu tiên đầu tư giai đoạn 02 đường ven sông Tiền và bắt cầu qua thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh (bến đò Doi Me qua thị trấn Mỹ Thọ)**

Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống công đọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh gồm 04 Ô bao bảo vệ thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.

Hiện nay, đang trong quá trình triển khai đầu tư trước Ô bao số 3 (từ đường Hoà Đông đến cầu Cao Lãnh), với tổng mức đầu tư trên 435 tỷ đồng, bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và vốn Tỉnh đối ứng. Các đoạn Ô bao còn lại, UBND Tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

**2. Cử tri huyện Lấp Vò phản ánh cầu Vĩnh Thạnh đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng, tuy nhiên khi trời mưa thì bị đọng nước trên giữa mặt cầu gây khó khăn cho người tham gia giao thông**

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh kiểm tra, khắc phục.

**3. Cử tri huyện Tân Hồng đề nghị sớm thi công vòng xuyên đốc cầu K12 thuộc địa phận xã An Phước, huyện Tân Hồng**

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Tân Hồng kiểm tra, đề xuất UBND Tỉnh để đảm bảo an toàn giao thông.

**4. Cử tri xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười kiến nghị Tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường Tỉnh lộ 845**

UBND Tỉnh đã phê duyệt dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước, với tổng mức đầu tư 992 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án: Năm

2021 - 2024. Hiện nay, đã triển khai các thủ tục và phần đầu khởi công ngay trong năm 2021 đối với đoạn huyện Tháp Mười (*đã giải phóng mặt bằng*).

**5. Cử tri huyện Lai Vung phản ánh trước đây, Tỉnh đã triển khai nạo vét và đổ bê-tông tuyến Ba Dinh - Xẻo Gáy, hiện nay, còn 01 đoạn Kênh Xáng chưa được đổ bê-tông, đề nghị tiếp tục hỗ trợ đổ bê-tông đoạn này để thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa**

Năm 2015, UBND Tỉnh đầu tư xây dựng công trình Kênh Xẻo Núi - Ba Vinh - Xẻo Gáy thuộc địa bàn xã Tân Dương và thị trấn Lai Vung với mục tiêu nạo vét kênh chống hạn, phục vụ tưới cho khoảng 550 ha đất sản xuất nông nghiệp, kết hợp làm nền đường giao thông nông thôn, rải đá chống lầy. Phần cứng hoá mặt đường do UBND huyện Lai Vung đầu tư thực hiện trong năm 2017, riêng đoạn kênh Xáng do ít dân cư nên chưa thực hiện. Do đó, đề nghị UBND huyện Lai Vung cân đối ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác tiếp tục thực hiện bê-tông hóa đoạn đường còn lại để bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận tiện.

**6. Cử tri huyện Hồng Ngự đề nghị ngành chức năng Tỉnh đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường ĐT841**

Nội dung này đã được UBND Tỉnh giải trình tại Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021.

**7. Cử tri xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự kiến nghị UBND Tỉnh đầu tư cụm tuyến dân cư để bố trí người dân khu vực bị sạt lở vào ở**

UBND Tỉnh đã chấp thuận chủ trương, giao Sở Xây dựng là chủ đầu tư dự án di dời, bố trí chỗ ở ổn định cho các hộ dân tại khu vực bị sạt lở (*Quyết định số 1030/QĐ-UBND.HC ngày 28/7/2021 của UBND Tỉnh*). Theo đó, huyện Hồng Ngự được bố trí 01 tuyến dân cư Kênh 17 với quy mô 6,5 ha.

## II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

**1. Cử tri huyện Lập Vò, Lai Vung, Thanh Bình đề nghị ngành chức năng giải quyết khó khăn trong khâu tiêu thụ và vận chuyển nông sản trong tình hình dịch bệnh**

UBND Tỉnh đã thành lập Tổ công tác, Bộ phận giúp việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19 theo Quyết định 130/QĐ-UBND-TL ngày 30/7/2021, nhằm kịp thời tháo gỡ, xử lý các tình huống khó khăn để hỗ trợ địa phương thúc đẩy sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản được thuận lợi, đảm bảo thông suốt trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đã thông báo đường dây nóng của Tổ công tác do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách để tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp, gián tiếp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến tình hình sản xuất, thu hoạch tiêu thụ nông sản tại các địa phương; báo cáo (thông tin) kịp thời cho Tổ trưởng, Tổ phó và Nhóm phụ trách để xử lý theo chức năng nhiệm vụ.

**2. Cử tri xã Tân Phước, huyện Lai Vung kiến nghị Tỉnh có định hướng cho nông dân trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp lợi thế, thổ nhưỡng theo từng vùng, từng địa phương; cử tri xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm cho người dân; cử tri huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh hành vi kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, chất lượng kém bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững**

Nội dung này đã được UBND Tỉnh giải trình rõ tại Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021.

**3. Cử tri huyện Thanh Bình kiến nghị UBND Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021 (không nằm trong danh mục xã điểm của Tỉnh)**

Đến thời điểm hiện nay, số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 07/12 xã, còn 05 xã dự kiến sẽ thực hiện đạt chuẩn trong giai đoạn 2021 - 2025. UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát tình hình thực hiện và khả năng đạt chuẩn nông thôn mới của xã và huyện, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành các xã nông thôn mới đạt chuẩn theo lộ trình.

Trước mắt, giao UBND huyện Thanh Bình căn cứ vào Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đã ban hành (*dự kiến sẽ điều chỉnh cho phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025*) để tiếp tục duy trì, nâng chất các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Trên cơ sở khả năng thực hiện các tiêu chí nâng cao của địa phương, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề ra lộ trình đầu tư phù hợp theo khả năng cân đối vốn thực tế của Tỉnh để thực hiện nội dung đầu tư cho các xã điểm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025, trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

### **III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

**1. Cử tri huyện Cao Lãnh đề nghị Tỉnh có giải pháp xử lý mùi hôi tại nhà máy xử lý rác thải ở Đập đá thuộc xã Mỹ Thọ**

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND Tỉnh sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND Tỉnh giải pháp xử lý.

**2. Cử tri huyện Tháp Mười đề nghị Nhà nước cần quan tâm và quản lý tốt hơn về vấn đề người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không xin phép, gây khó khăn trong vấn đề giải quyết tranh chấp; xử lý nghiêm đối với những hộ dân không chấp hành đúng quy định về quyền sử dụng đất**

UBND Tỉnh đặc biệt quan tâm và đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến tình hình sử dụng đất không đúng mục đích (*Công văn số 766/UBND-KT ngày 21/09/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt tình hình san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/02/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp...*).

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã quán triệt, nhằm chấn chỉnh tình trạng này trong thời gian tới.

**3. Cử tri phản ánh hiện nay, có nhiều ao nuôi cá thải nước trực tiếp ra sông, kênh làm ô nhiễm nguồn nước người dân không sử dụng được. Đề nghị các ngành chức năng Tỉnh xử lý nghiêm theo quy định, không để tình trạng này kéo dài**

Nội dung này đã được UBND Tỉnh giải trình rõ tại Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021.

**4. Cử tri xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười phản ánh việc Trại giam Cao Lãnh (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) nuôi heo không xử lý biogas hiệu quả nên bốc mùi hôi, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân ở xung quanh**

UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan có kế hoạch làm việc với Trại giam Cao Lãnh; kiểm tra, báo cáo kết quả khắc phục đối với phản ánh nêu trên.

#### **IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI**

**1. Nhiều cử tri trong Tỉnh đề nghị Tỉnh chỉ đạo ngành Y tế các cấp tổ chức phun xịt thuốc khử trùng, sát khuẩn kịp thời đối với những địa bàn có F0 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan ra diện rộng. Sớm triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 rộng rãi trong Nhân dân đạt miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn mầm bệnh, dịch bệnh lây lan phức tạp**

Ngày 02/8/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6212/BYT-MT yêu cầu không thực hiện việc phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn để diệt vi-rút SARS-CoV-2 tại những khu vực ngoài trời, vào người trong bất cứ tình huống nào; chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp khi xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. Bộ Y tế thông tin việc phun hóa chất diệt khuẩn ở ngoài trời kém hiệu quả, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người phun và người xung quanh khu vực được phun, có thể gây hại đến môi trường và làm lãng phí nguồn hóa chất dự trữ cho công tác phòng, chống dịch.

Hiện nay, Chính phủ đang huy mọi nguồn lực để nhập khẩu và tăng cường tiêm vắc-xin nhằm mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, nhu cầu vắc-xin trên thế giới và trong nước là rất lớn, nhưng nguồn cung cấp vắc-xin bị hạn chế. UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 05/8/2021 bảo đảm 95% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 trước ngày 30/4/2022. UBND Tỉnh sẽ tổ chức tiêm ngay cho các đối tượng khi tiếp nhận số lượng vắc-xin được phân bổ từ Bộ Y tế.

**2. Cử tri thành phố Sa Đéc ý kiến nếu có trường hợp người dân Sa Đéc bệnh nặng, cần cấp cứu hoặc cần can thiệp sâu thì không có bệnh viện nào nhận bệnh chữa trị, chỉ có Bệnh viện Phương Châu nhưng chi phí quá cao, người nghèo không có khả năng chữa bệnh. Đề nghị ngành Y tế Tỉnh có giải pháp**

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc được huy động thành Bệnh viện điều trị COVID-19, đối với các trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu hoặc cần can thiệp sâu thì Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp là bệnh viện tuyến cuối thực hiện điều trị cho các bệnh nặng (trừ COVID-19) cho toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh.

**3. Cử tri quan tâm việc chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022 vì hiện nay, nhiều trường học được trưng dụng làm khu cách ly, bệnh viện đã chiến... Việc học tập của học sinh là không thể dừng. Đề nghị ngành chuyên môn cần hướng dẫn cụ thể**

Vấn đề này, Ban cán sự đảng UBND Tỉnh đã có văn bản trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy (*Tờ trình số 66/TTR/BCSD ngày 13/08/2021 của Ban cán sự đảng UBND Tỉnh*). Khi có chủ trương thực hiện, UBND Tỉnh thông tin rộng rãi thông qua các cơ quan truyền thông của Tỉnh để cử tri được nắm.

**4. Cử tri thành phố Sa Đéc băn khoăn khi các em học sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT thì chất lượng có đảm bảo đủ năng lực, trình độ để theo học Đại học không; ngành giáo dục nên có thông tin cụ thể để cử tri và nhân dân nắm**

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn tỉnh có trên 4.600 học sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT mà được xét đặc cách tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường đại học điều chỉnh phương thức tuyển sinh, dành tỷ lệ phù hợp để xét tuyển đối với thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Về chất lượng đào tạo số học sinh diện đặc cách được tuyển vào đại học thuộc trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, từng trường đại học đều có chuẩn đầu ra của sinh viên đảm bảo theo quy định về kiểm định chất lượng đào tạo quốc gia.

**5. Hiện nay, tình trạng học sinh THCS, THPT có dấu hiệu xuống cấp về đạo đức. Đề nghị UBND Tỉnh có chỉ đạo trong hệ thống giáo dục từ Tỉnh đến cơ sở phải làm tốt công tác giáo dục ý thức công dân cho học sinh**

Vấn đề này, ngày 06 tháng 7 năm 2021, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn 323/UBND-THVX về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

## **6. Cử tri kiến nghị Tỉnh dành một phần kinh phí để xây dựng di tích Gò Tháp tầm cỡ khu vực và cả nước; quan tâm xây dựng khu du lịch Gò Tháp tại huyện Tháp Mười**

UBND Tỉnh đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (*Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 25/5/2021 của UBND Tỉnh*). Hiện nay, đang chờ Trung ương phê duyệt.

Thực hiện Nghị quyết số 330/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (lần 2); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 đối với dự án Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích Gò Tháp theo Quyết định số 268/QĐ-UBND.HC ngày 12/3/2009 của UBND Tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định, trình UBND Tỉnh cho chủ trương thực hiện.

Về hoàn thiện định vị sản phẩm du lịch đặc trưng tại Khu di tích Gò Tháp, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tháp Mười tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương để định vị phát triển sản phẩm du lịch Khu di tích Gò Tháp theo chủ đề: “Vương quốc sen và văn hóa tâm linh thiền học”.

## **V. LĨNH VỰC KHÁC**

**1. Cử tri xã Hòa Long, huyện Lai Vung; cử tri huyện Tân Hồng; huyện Tháp Mười phản ánh tình hình mua, bán và vận chuyển ma túy với số lượng lớn, số người sử dụng trái phép trong thanh thiếu niên ở nông thôn hiện nay diễn biến phức tạp. Kiến nghị ngành chức năng có biện pháp quyết liệt hơn để giảm bớt các tệ nạn xã hội**

Đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 01 vụ, 02 đối tượng vận chuyển hơn 76 kg ma túy các loại, đồng thời qua công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, triệt xóa 136 vụ, bắt xử lý 200 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (ít hơn 46 vụ, 17 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020). Tuy nhiên, người sử dụng trái phép chất tiếp tục tăng, đa số là thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp. Lực lượng Công an đã lập hồ sơ quản lý 1.712 người nghiện ma túy (tăng 175 người so với cùng kỳ năm 2020), trong đó có 1.435 người nghiện là thanh thiếu niên (chiếm 83,82%).

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, thời gian tới, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nắm chắc tình hình tội phạm ma túy tại địa phương, kịp thời phát hiện, triệt xóa các điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma

túy; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Biên phòng quản lý chặt tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, bắt giữ ma túy thâm lậu qua biên giới.

**2. Cử tri huyện Tam Nông phản ánh tình trạng buôn lậu thuốc lá, chạy xe tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 30 gây bất an cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng của Tỉnh có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để xử lý tình trạng này**

Thời gian qua, Công an Tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, lập danh sách các tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, nhất là thuốc lá để tập trung xử lý. Từ đầu năm 2021 đến ngày 14/7/2021, lực lượng Công an toàn Tỉnh đã phát hiện, bắt, xử lý 439 vụ/117 đối tượng (*nhều hơn 129 vụ so với cùng kỳ năm 2020*), trong đó có 406 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu (*chiếm 92,48%*).

Tuy nhiên, từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình trạng vận chuyển thuốc lá nhập lậu, nhất là trên tuyến Quốc lộ 30 không còn diễn ra, do lực lượng Công an bố trí nhiều chốt chặn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

**3. Cử tri xã Hòa Long, huyện Lai Vung phản ánh tình trạng người dân xây dựng nhà lán chiếm ra sông, rạch khá phổ biến, trong khi địa phương chủ yếu vận động, chưa có giải pháp mạnh để xử lý và ngăn chặn. Đề nghị địa phương có biện pháp xử lý ngăn chặn hiệu quả, kịp thời**

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND Tỉnh giao UBND huyện Lai Vung và các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền phân cấp.

UBND Tỉnh xin báo cáo và đề nghị các vị Đại biểu chuyển thông tin này đến cử tri biết, giám sát thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh;
- CQ chuyên môn, CQ thuộc UBND Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Phong).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thiện Nghĩa**

**Phụ lục**  
**Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN**  
**GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 16/8/2021 của UBND Tỉnh)*

1. Cử tri xã Hòa Tân, huyện Châu Thành đề nghị Ngân hàng hạ lãi suất cho vay hoặc có chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng vay sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vay mua sắm máy móc phục vụ sản xuất như máy gặt đập liên hợp, vì thời gian giãn cách xã hội không thể di chuyển khỏi địa phương để gặt lúa được nên không có thu nhập để trả lãi.

2. Ý kiến cử tri phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự đề nghị Ngân hàng xem xét giảm lãi suất hoặc không tính lãi đối với các hộ vay vốn tại ngân hàng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19.

*(Có đính kèm nội dung giải trình của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp)*



Số: /ĐTH-TH  
V/v giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ  
họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh  
khóa X

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Công văn số 1212/VPUBND-THVX ngày 15/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) báo cáo giải trình kiến nghị cử tri có liên quan đến hoạt động ngân hàng như sau:

Đối với nội dung kiến nghị “*Đề nghị Ngân hàng hạ lãi suất cho vay hoặc có chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng vay sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vay mua sắm máy móc phục vụ sản xuất như máy gặt đập liên hợp, vì thời gian giãn cách xã hội không thể di chuyển khỏi địa phương để gặt lúa được nên không có thu nhập để trả lãi*” của cử tri xã Hòa Tân, huyện Châu Thành và nội dung kiến nghị “*Đề nghị Ngân hàng xem xét giảm lãi suất hoặc không tính lãi đối với các hộ vay vốn tại ngân hàng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19*” của cử tri phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự, NHNN-ĐT giải trình như sau:

- Về thực hiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

Trong năm 2020, để hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, NHNN Việt Nam đã 03 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên (*điều chỉnh giảm trong tháng 3/2020, tháng 5/2020 và tháng 9/2020*), trong đó có lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, mức giảm lãi suất sau 3 lần điều chỉnh là 1,5%/năm so với trước, hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên đối với khách hàng khi đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định tại các chi nhánh ngân hàng thương mại (CN NHTM) là 4,5%/năm.

Riêng trong năm 2021, nhất là khi đợt dịch bệnh thứ 4 bùng phát, tình hình sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, theo đó, 16 ngân hàng thương mại đã cam kết giảm lãi suất cho vay để tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay. Tại Đồng Tháp, có 14 chi nhánh ngân hàng<sup>1</sup> thuộc hệ thống các ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay. NHNN-ĐT đã có văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng khẩn trương triển

<sup>1</sup> 14/16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất có chi nhánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam; NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; NH TMCP Quân Đội; NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam; NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội; NH TMCP Bru Điện Liên Việt; NH TMCP Quốc Tế Việt Nam; NH TMCP Hàng Hải Việt Nam; NH TMCP Sài Gòn Thương Tín; NH TMCP Á Châu; NH TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh; NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

khai thực hiện nghiêm các giải pháp hỗ trợ khách hàng, nhất là thực hiện nghiêm các cam kết giảm lãi suất cho vay để chia sẻ khó khăn với khách hàng vay (Công văn số 594/ĐTH-TH ngày 13/7/2021 và Công văn số 702/ĐTH-TH ngày 11/8/2021).

Từ 15/7/2021 (ngay sau khi Tỉnh chỉ đạo giãn cách toàn Tỉnh) đến nay, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã triển khai giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, mức lãi suất giảm từ 0,2%/năm – 1%/năm tùy từng khách hàng và tùy TCTD, trong đó, một số chi nhánh ngân hàng như NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-ĐT, NH TMCP Công Thương-ĐT, NH TMCP Công Thương-SĐ, NH TMCP Ngoại Thương-ĐT, NH TMCP Đầu tư và Phát triển-ĐT, NH TMCP Đầu tư và Phát triển-SĐ triển khai giảm lãi suất đồng loạt cho các đối tượng khách hàng đang có dư nợ hiện hữu tại đơn vị, trong đó có các khách hàng vay để sản xuất nông nghiệp, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như máy gặt đập liên hợp... Kết quả đến thời điểm báo cáo, các CN NHTM đã giảm lãi suất cho 209 khách hàng doanh nghiệp và 8.300 khách hàng cá nhân, dư nợ được giảm lãi suất tương ứng là 12.150 tỷ đồng. Tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng với lãi suất thấp hơn từ 0,1% đến 3%/ năm (USD, VNĐ) so với trước dịch. Doanh số cho vay lũy kế từ khi có dịch (năm 2020) đến nay là hơn 54.700 tỷ đồng cho 1.266 khách hàng gồm 196 DN và 1.070 cá nhân.

- Bên cạnh chính sách về lãi suất, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN Việt Nam và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.

Đối với trường hợp khách hàng vay gặp khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc cụ thể là trường hợp khách hàng mua máy gặt đập liên hợp khó khăn trong việc trả lãi do không có nguồn thu nhập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như ý kiến của cử tri xã Hòa Tân, huyện Châu Thành đã nêu, khách hàng liên hệ chi nhánh ngân hàng nơi khách hàng vay vốn qua điện thoại để được xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng và áp dụng các giải pháp hỗ trợ phù hợp như cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, phí, đồng thời hướng dẫn các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ theo quy định trong thời gian giãn cách xã hội.

Trên đây là nội dung giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, NHNN-ĐT báo cáo UBND Tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- VP ĐDBQH&HĐND Tỉnh (phối hợp);
- Lưu: VT, TH, NTTDUNG (2).

**GIÁM ĐỐC**

**Vương Trí Phong**